

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

➤ กรณีพบผู้ติดเชื้อ

ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่มีผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส่งหลักฐานหรือผลการตรวจ ที่ ID Line : เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เพื่อให้ผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสอบห้องสอบที่แยกเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อฯ โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดเตรียมห้องสอบโดยเน้นให้มีการระบายอากาศที่ดีและประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชุดป้องกันการติดเชื้อ (ชุด PPE) มาดูแลผู้ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด รวมถึงพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่หลังจากดำเนินการสอบเสร็จสิ้น

ผู้คุมสอบ ต้องปฏิบัติตามคู่มือตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเนื่องจากวันสอบตรงกับวันหยุด ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อมาอำนวยความสะดวก รวมถึงจัดเตรียมห้องสอบที่แยกเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อฯ ไว้ล่วงหน้า

กรณีผู้มีสิทธิสอบที่เพิ่งรู้ว่าติดเชื้อในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถส่งผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทันตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.) **ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ**

➤ กรณีไม่พบเชื้อ

ให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (**ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ**) ด้วยวิธีตรวจแบบ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ ส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

กรณีที่ผู้เข้าสอบให้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวันเวลาในการตรวจ ทั้งนี้ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ **หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ**

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ หมายความว่า ตรวจได้ตั้งแต่ วันที่ 18 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ผู้เข้าสอบฯ จัดหามาเองตลอดเวลาในบริเวณสถานที่สอบ อาคารสอบ และขณะที่อยู่ในห้องสอบรวมถึงรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่สถานที่สอบกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สถานที่สอบจัดเตรียมไว้ทำความสะอาดมือก่อนขึ้นอาคารสอบ
